

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27 tháng 5 năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2014, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và một số kiến nghị; ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, lãnh đạo một số sở, ngành chuyên môn, doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 5 tháng đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt, phù hợp thực tiễn của Đảng bộ, chính quyền, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nổi bật; tiếp tục thể hiện được vai trò trung tâm kinh tế, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Kinh tế phục hồi, các vấn đề xã hội được giải quyết tốt hơn. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,3%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5,4%, kim ngạch nhập khẩu giảm 0,9%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,51% so với tháng 12 năm 2013; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 46,65% dự toán, tăng 16,26% so cùng kỳ; đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh. Giải quyết việc làm được 122 ngàn lao động, đạt 46,1% kế hoạch năm. Các hoạt động văn hóa, xã hội thực hiện tốt. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Đặc biệt, sau sự kiện ở biển Đông tình hình an ninh, trật tự có diễn biến phức tạp, Thành phố đã chủ động, tập trung chỉ đạo, kịp thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xử lý tình huống nhanh, chính xác, nên thiệt hại không đáng kể, môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

ng nghiệp giữ được ổn định. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được triển khai mạnh, có cơ sở bảo đảm mục tiêu đề ra cho 2 năm 2014 – 2015. Năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015).

## II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và đến năm 2015 mà Thành phố đã đề ra. Trong đó, tập trung làm tốt những việc sau đây:

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước; chuẩn bị giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh khi có những yếu tố tác động không thuận lợi; trong đó chú trọng triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cụ thể cho từng nhóm doanh nghiệp. Đảm bảo an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp; đây là trách nhiệm chung của chính quyền và doanh nghiệp. Vận động để từng doanh nghiệp quan tâm tạo mối quan hệ tốt giữa chủ và thợ, kết hợp giáo dục người lao động tuân thủ pháp luật và không bị ảnh hưởng kích động của các phần tử xấu.

2. Quan tâm ổn định kinh tế vĩ mô; trong đó làm tốt công tác tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, giải quyết nợ xấu, cải thiện thanh khoản; có giải pháp để tăng trưởng nhanh hơn tín dụng, đặc biệt là tín dụng đồng nội tệ. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý thị trường, trong đó có Chương trình bình ổn giá; Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng Chương trình này ra cả nước.

3. Tiếp tục cơ cấu lại sản xuất để phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn liền với Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân vùng ngoại thành.

4. Trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh, vận dụng kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành năm 2013 và tăng cường biện pháp mới, nhằm hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2014.

5. Tổ chức triển khai có kết quả công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, kế hoạch sắp xếp cổ phần hóa, bảo đảm đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

6. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; trong đó làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường liên kết với các địa phương, trước hết là các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

8. Cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự thống nhất trong xã hội: Tình hình biển Đông đang diễn biến phức tạp, Đảng, nhà nước và nhân dân ta kiên quyết một lòng bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế. Đảng bộ và chính quyền Thành phố cần xem xét, chuẩn bị phương án để chủ động trong lãnh đạo, điều hành quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư,... nhằm thích nghi với những tình huống phức tạp có thể xảy ra; đồng thời cần tự tin, chủ động mở rộng và cơ cấu lại thị trường.

### III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ:

1. Về đề nghị thuộc lĩnh vực ngân sách: (a) Tỷ lệ điều tiết về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; (b) Thẩm quyền phân bổ ngân sách địa phương; (c) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ: Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Thành phố. Bộ Tài chính căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tiếp thu kiến nghị của Thành phố trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ và dự thảo Luật Ngân sách sửa đổi, trình Chính phủ.

2. Về đề nghị bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các DA trọng điểm mục tiêu quốc gia thuộc Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan ưu tiên tìm nguồn, cân đối bố trí vốn cho các dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trong dự toán ngân sách hàng năm và từ nguồn vốn Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về đề nghị sớm ban hành Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị cụ thể của Thành

phổ trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; trình Chính phủ xem xét, quyết định.

#### 4. Về đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị:

a) Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng cơ chế đặc thù để huy động vốn đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Thành phố trong việc vận động, kêu gọi nguồn vốn ODA đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị. Đồng thời, Thành phố chủ động áp dụng các hình thức đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị (ngoài việc sử dụng vốn ODA) theo quy định pháp luật đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hệ thống đường sắt đô thị.

c) Đồng ý nghiên cứu xây dựng, ban hành quy chế riêng về quản lý, đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành hệ thống metro, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật; Thành phố làm việc với Bộ Xây dựng về việc xem xét, ban hành quy chế riêng quản lý đầu tư xây dựng hệ thống metro; làm việc với Bộ Giao thông vận tải về việc xem xét, ban hành quy chế riêng về quản lý, khai thác, vận hành hệ thống metro .

5. Về đề nghị phân cấp cho Thành phố quyết định danh mục dự án và lựa chọn nhà đầu tư các dự án BOT, BTO, BT, PPP phù hợp với quy hoạch và không yêu cầu hỗ trợ về cơ chế chính sách từ Trung ương: Đồng ý về chủ trương, trên cơ sở Thành phố bố trí được nguồn vốn đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Thành phố trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP và Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về kiến nghị cơ chế chính sách đầu tư xây dựng hệ thống bến bãi (giao thông tĩnh) trên địa bàn Thành phố: Đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của Thành phố về miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất và các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế nhập khẩu đối với các thiết bị công nghệ cao phục vụ hoạt động của bãi giữ xe, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho vay vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng của Thành phố.

7. Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ Thành phố đầu tư hạ tầng Khu công nghệ cao:

a) Đối với giai đoạn I: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét ứng ngân sách Trung ương và bố trí ngân sách

Trung ương kế hoạch năm 2015 số vốn còn thiếu để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghệ cao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6562/VPCP-KTTH, ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

b) Đối với giai đoạn II: Thành phố chỉ đạo hoàn thành các thủ tục đầu tư, thẩm định nguồn vốn của Dự án giai đoạn II theo quy định; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách để đề xuất phương án bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho Dự án.

8. Về đề nghị bố trí vốn ngân sách Trung ương hoàn trả cho Thành phố đầu tư xây dựng mới cơ sở quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thành phố: Đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Tài chính chủ trì, làm việc thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh để xác định rõ số vốn và phương án nguồn vốn hoàn trả cho Thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Về đề nghị không bắt buộc doanh nghiệp chế xuất phải thành lập Chi nhánh để hoạt động mua bán hàng hóa theo Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

11. Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước:

a) Đồng ý Thành phố được chủ động điều chỉnh danh mục các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa sau năm 2015, nếu đủ điều kiện thì thực hiện ngay trong năm 2014 và 2015.

b) Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Việc thoái vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về

một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp thực hiện.

12. Về cơ chế ưu đãi đầu tư cho Dự án công nghiệp phụ trợ có công nghệ cao, quy mô lớn của Tập đoàn Sam Sung tại Thành phố: Đồng ý về nguyên tắc, ủng hộ dự án; Thường trực Chính phủ sẽ họp riêng để xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX, ĐMDN, PL, TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3b). Ch



Nguyễn Văn Tùng